

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 05/QĐ-CTHADS

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Cẩm Ly

Địa chỉ: số 190 Võ Trác, Thủy Lương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Điều 140, điểm c khoản 2 Điều 142, Điều 153 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-RTP, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự;

Xét đơn khiếu nại của bà Mai Thị Cẩm Ly – Trú tại số 190 Võ Trác, Thủy Lương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

I. Nội dung khiếu nại:

Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/CCTHADS-QĐGQKN ngày 09/7/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nội dung: Việc giao nhận con chỉ là hình thức ký trên biên bản giao nhận, chưa được thi hành trong thực tế nhưng Chấp hành viên đã khẳng định là xong.

II. Quá trình tổ chức thi hành án và kết quả giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Huế

1. Quá trình tổ chức thi hành án

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số: 49/2018/QĐST-HNGD ngày 18/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, cụ thể như sau: “Về con chung: *Chị Mai Thị Cẩm Ly và anh Huỳnh Tiến Trung công nhận vợ chồng có 01 con chung: Huỳnh Văn Gia Bảo, sinh ngày: 23/11/2013. Hai bên thỏa thuận giao cháu Huỳnh Văn Gia Bảo cho chị Ly trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng...*”

Căn cứ quyết định công nhận thuận tình ly hôn nêu trên và đơn yêu cầu thi hành án ngày 18/1/2019 của bà Mai Thị Cẩm Ly, ngày 24/01/2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 661/QĐ-CCTHADS về việc buộc ông Huỳnh Tiến Trung, địa chỉ 55 Kiệt 73 Đặng Văn Ngữ, An Đông, thành phố Huế phải thực hiện việc giao con chung theo thỏa thuận là cháu Huỳnh Văn Gia Bảo, sinh ngày 23/11/2013 cho bà Mai Thị Cẩm Ly trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng; đồng thời, phân công ông Trần Ái Hữu - Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS thành phố Huế tổ chức thi hành án.



Chấp hành viên đã tổng đạt hợp lệ Quyết định thi hành án cho ông Huỳnh Tiến Trung. Hết thời hạn tự nguyện và qua giải quyết thi hành án ngày 15/02/2019 ông Huỳnh Tiến Trung vẫn không tự nguyện thi hành án, do đó Chấp hành viên đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng và đã tổng đạt cùng ngày cho ông Huỳnh Tiến Trung.

Trước khi cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, ngày 16/5/2019 Chấp hành viên đã mời các bên đương sự để giải quyết việc thi hành án. Tại buổi làm việc, Chấp hành viên cơ quan THADS thành phố Huế phối hợp với chính quyền địa phương phường An Đông, thành phố Huế vận động, thuyết phục ông Huỳnh Tiến Trung giao cháu Huỳnh Văn Gia Bảo sinh 23/11/2013 cho bà Mai Thị Cẩm Ly chăm sóc, nuôi dưỡng, nhưng ông Trung vẫn không tự nguyện giao con và không thi hành án.

Ngày 28 tháng 5 năm 2019 Chấp hành viên ban hành Thông báo số 1067/TB-THADS với nội dung yêu cầu ông Huỳnh Tiến Trung vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2019, đến tại trụ sở Chi cục THADS thành phố Huế để giao người chưa thành niên là cháu Huỳnh Văn Gia Bảo, sinh ngày 23/11/2013 cho bà Mai Thị Cẩm Ly nuôi dưỡng.

Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5 năm 2019, ông Huỳnh Tiến Trung đồng cháu Huỳnh Văn Gia Bảo đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; có sự tham gia đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế và chúng kiến của Ban Tư pháp phường An Đông, thành phố Huế, Chấp hành viên đã tiến hành lập Biên bản về việc giao, nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, sau đó đọc lại nội dung và đưa cho ông Huỳnh Tiến Trung và bà Mai Thị Cẩm Ly ký vào biên bản. Tại buổi giao, nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng ông Huỳnh Tiến Trung đã giao cháu Huỳnh Văn Gia Bảo cho bà Mai Thị Cẩm Ly. Sau đó, Chấp hành viên Trần Ai Hữu tuyên bố trước Hội đồng là đã hoàn thành việc giao nhận cháu Huỳnh Văn Gia Bảo giữa ông Trung với bà Ly.

Tuy nhiên, bà Mai Thị Cẩm Ly cho rằng trên thực tế vẫn chưa nhận được con vì cháu vẫn ôm chặt ông Trung, không chịu qua với mẹ. Do đó, bà Ly đã có ý kiến với Hội đồng nhưng không được giải quyết và ngay trong ngày 31/5/2019 bà Ly đã phản ánh sự việc cho lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Huế, đồng thời làm đơn khiếu nại gửi đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Ngày 06/6/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhận được đơn của bà Mai Thị Cẩm Ly và cùng ngày Cục THADS tỉnh đã chuyển đơn của bà Ly đến Chi cục THADS thành phố Huế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Kết quả giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Huế

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Mai Thị Cẩm Ly do Cục THADS tỉnh chuyển đến, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Huế đã phân công chức thụ lý giải quyết, tổ chức gặp gỡ người khiếu nại, yêu cầu Chấp hành viên Trần Ai Hữu báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ thi hành án. Căn cứ hồ sơ thi hành án, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Huế cho rằng quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên Trần Ai Hữu đã tiến hành đúng quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Do đó, ngày 09/7/2019 Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Huế, ban hành Quyết định số

02/QĐGQKN-CCTHADS về giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Cẩm Ly với nội dung không chấp nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại ghi ngày 31/5/2019 của bà Mai Thị Cẩm Ly, do khiếu nại không đúng.

Không đồng tình với kết quả giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, ngày 12/7/2019 bà Mai Thị Cẩm Ly tiếp tục làm đơn khiếu nại lần 2 gửi đến Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 22/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Thông báo số 152/TB-CCTHADS về việc thụ lý đơn khiếu nại của bà Mai Thị Cẩm Ly.

III. Kết quả đối thoại, trao đổi ý kiến với những cá nhân liên quan

- Ngày 29/7/2019, đại diện lãnh đạo Cục và Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có buổi xác minh và đối thoại với bà Mai Thị Cẩm Ly, tại buổi làm việc bà Ly trình bày như sau: “Vào ngày 31/5/2019 tôi được mời đến trụ sở Chi cục THADS thành phố Huế để nhận con theo Thông báo số 1067/TB-CCTHADS ngày 28/5/2019, khi ông Huỳnh Tiến Trung vừa bằng con đến trụ sở Chi cục, Chấp hành viên đã giới thiệu thành phần liên quan và tiến hành lập biên bản giao, nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng và đưa cho ông Trung ký trước, tôi ký sau khi chưa kịp đọc văn bản. Trong quá trình tổ chức giao, nhận con Chấp hành viên Trần Ái Hữu không có hành động hoặc lời nói nào để buộc ông Trung giao con cho tôi và thực tế tôi chưa nhận được cháu Huỳnh Văn Gia Bảo nhưng Chấp hành viên vẫn tuyên bố trước hội đồng bồi giải con hoàn thành. Quá bức xúc tôi đã xin gặp lãnh đạo Chi cục, nhưng hôm đó Chi cục trưởng không có ở cơ quan, tôi gặp được anh Nam - Phó Chi cục trưởng để trình bày diễn biến sự việc là tôi đã ký vào biên bản giao, nhận con nhưng thực tế tôi chưa nhận được con và Chấp hành viên không giao biên bản cho tôi. Khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 31/5/2019 tôi đến gặp Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Huế để trình bày sự việc nêu trên và được hướng dẫn nếu có thắc mắc gì cứ viết đơn khiếu nại. Ngay trong chiều 31/5/2019, tôi đã viết đơn kêu cứu gửi đến Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Ngoài ra, bà Ly cho biết thêm sáng 31/5/2019 ông Trung là người bóng cháu Gia Bảo đến trụ sở Chi cục THADS thành phố Huế và cũng là người bóng cháu Gia Bảo ra khỏi trụ sở Chi cục THADS thành phố Huế. Hiện nay, cháu Gia Bảo đang sống với ông Trung và gia đình ông Trung tại địa chỉ số nhà 55 Kiệt 73 Dã Ngừ, thành phố Huế.

- Ngày 31/7/2019 (vào lúc 14 giờ 30 phút) tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trao đổi trực tiếp với ông Phan Đình Sơn - cán bộ Tư pháp phòng An Đông, thành phố Huế (người được Lãnh đạo Chi cục mời tham gia chứng kiến buổi giao nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng), ông Sơn cho biết: “ngày 31/5/1019 tôi được mời đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế để tham gia vào Hội đồng giao, nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng. Tại buổi giao, nhận Chấp hành viên Trần Ái Hữu đã lập Biên bản và đọc Biên bản về việc giao, nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng và đưa cho ông Trung và bà Ly ký trước khi ông Trung giao cháu Gia Bảo cho bà Ly. Sau khi ký vào biên bản, ông Trung có bằng cháu Gia Bảo để giao cho bà Ly, nhưng cháu không chịu theo mẹ mà quay lại ôm cổ ông Trung. Tại buổi giao, nhận tôi cũng chứng kiến bà Ly chưa nhận được cháu Gia Bảo từ tay ông Trung. Sau đó, Chấp hành viên tuyên bố trước Hội đồng là buổi giao, nhận con hoàn



thành và bà Ly đã phàn ứng gay gắt, đòi lấy lại biên bản để ghi thêm ý kiến là thực tế chưa nhận được con, nhưng Kiểm sát viên (Kiểm sát buổi giao nhận con) giải thích là bà đã ký vào biên bản rồi nên không đưa lại biên bản cho bà được; bà Ly bức xúc có tranh cãi với Hội đồng nhưng không được giải quyết”.

Ngoài ra, ông Sơn cũng đã chứng kiến ông Huỳnh Tiến Trung có bông chấu Gia Bảo đến trụ sở Chi cục và chính ông Trung cũng là người bông chấu Gia Bảo ra khỏi Chi cục THADS thành phố Huế và cho biết cháu Gia Bảo hiện đang sống với bố và ông, bà nội tại số nhà 55 Kiệt 73 Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế.

- Ngày 05/8/2019 (vào lúc 14 giờ 30), qua trao đổi ý kiến về vụ việc nói trên với ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Huế, ông Nam cho biết: “sáng 31/5/2019 tôi đi công tác về đến cơ quan khoảng 10 giờ thì thấy bà Ly ngồi ở hành lang trước cửa phòng làm việc của tôi. Khi gặp tôi, bà Ly phàn ánh Chấp hành viên Trần Ai Hữu đã tổ chức giao cháu Huỳnh Văn Gia Bảo cho bà ấy, nhưng thực tế bà vẫn chưa nhận được cháu Gia Bảo. Lúc đó ở Chi cục không có Chấp hành viên Trần Ai Hữu, nên tôi đã giải thích nếu bà có thắc mắc gì về việc giao, nhận con thì bà viết đơn trình bày gửi đến cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế để được xem xét giải quyết”.

- Ngày 05/8/2019 (vào lúc 15 giờ 30), qua trao đổi ý kiến với ông Hoàng Trọng Quý - nhân viên bảo vệ của Chi cục THADS thành phố Huế, ông Quý cho biết: “sáng 31/5/2019 là ca trực của tôi, vào khoảng gần 09 giờ tôi thấy ông Huỳnh Tiến Trung cùng ba, bốn người phụ nữ đến cơ quan Chi cục; ông Trung là người bông chấu Gia Bảo đến hội trường Chi cục THADS thành phố Huế; việc giao, nhận trên hội trường tôi có nghe ồn ào và một lúc sau tôi thấy ông Trung bông chấu Gia Bảo ra khỏi trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế”.

IV. Kết quả kiểm tra hồ sơ thi hành án

Quá trình nghiên cứu hồ sơ tổ chức thi hành án do Chấp hành viên Trần Ai Hữu cung cấp, nhận thấy:

Thứ nhất, một số căn cứ trong các quyết định, thông báo và biên bản do Chấp hành viên Trần Ai Hữu lập và ký ban hành thiếu chính xác hoặc không có, cụ thể:

+ Chấp hành viên được giao tổ chức thi hành **Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 661/QĐ-CCTHADS, ngày 24/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế**; tuy nhiên, trong Quyết định cưỡng chế số 11/QĐ-CCTHADS, ngày 15/02/2019; Biên bản giao nhận quyết định, văn bản về thi hành án ngày 15/02/2019; Thông báo số 980/TB-THADS ngày 14/5/2019 về việc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng và Thông báo số 1067/TB-THADS ngày 28/5/2019 về việc yêu cầu ông Huỳnh Tiến Trung có mặt tại Chi cục THADS thành phố Huế vào lúc 08 giờ 30 ngày 31/5/2019 để giao cháu Huỳnh Văn Gia Bảo, do Chấp hành viên Trần Ai Hữu ký đều căn cứ **Quyết định thi hành án số 667/QĐ-CCTHADS ngày 24/01/2019**, là không có cơ sở;

+ Trong Biên bản về việc giao, nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng lập sáng ngày 31/5/2019, phần căn cứ có nêu ... “*Căn cứ biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 20/4/2017 giữa cơ quan thi hành án, đại diện chính quyền địa phương và các bên đương sự*” ... nhưng biên bản này không có trên thực tế.

- Thứ hai là, trong Biên bản về việc giao, nhận người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng sáng ngày 31/5/2019, không thể hiện được diễn biến khách quan sự việc, đối tượng, tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu Huỳnh Văn Gia Bảo tại buổi giao nhận, cũng như kết quả thực hiện quyền và nghĩa vụ của đương sự theo nội dung Quyết định của Tòa án và Quyết định thi hành án số 661/QĐ-CCCTHADS ngày 24/01/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế....Cụ thể nội dung chính của biên bản được ghi như sau: “ **Đúng 08 giờ 45 phút cùng ngày ông Huỳnh Tiến Trung bé cháu Huỳnh Văn Gia Bảo đến tại trụ sở cơ quan THA để giao cho bà Mai Thị Cẩm Ly. Bà Ly đã nhận cháu Gia Bảo**”.

Kết thúc buổi làm việc Biên bản lại xác định là: “**Bà Mai Thị Cẩm Ly đã nhận đủ tài sản đã nêu trên, không có ý kiến gì khác. Bà Ly phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản kể từ thời điểm nhận**”.

Trong trường hợp này, đối tượng phải giao được xác định ban đầu là cháu Huỳnh Văn Gia Bảo nhưng cuối biên bản kết luận là đã “**giao tài sản**” cho bà Ly, là không đúng với nội dung quyết định thi hành án.

V. Kết luận:

Trên cơ sở Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số: 49/2018/QĐST- HN/GĐ ngày 18/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 661/QĐ-CCCTHADS ngày 24/01/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Xét đơn khiếu nại của bà Mai Thị Cẩm Ly và các ý kiến trao đổi với những người chứng kiến, cũng như các tài liệu liên quan có trong hồ sơ thi hành án, nhận thấy: thực tế vào ngày 31/5/2019 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, bà Mai Thị Cẩm Ly chưa nhận được cháu Huỳnh Văn Gia Bảo; ông Huỳnh Tiến Trung là người bông cháu Gia Bảo đến trụ sở Chi cục và chính ông Trung cũng là người bông cháu Gia Bảo ra khỏi Chi cục THADS thành phố Huế. Mặt khác, qua các tài liệu, báo cáo có trong hồ sơ cho thấy quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên Trần Ái Hữu thể hiện thiếu khách quan, có sai sót, chưa đảm bảo với các quy định Luật thi hành án dân sự.

Từ những căn cứ, nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận đơn khiếu nại của bà Mai Thị Cẩm Ly, địa chỉ 190 Võ Trác, xã Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/CCCTHADS-QĐGQKN ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế. Bà Mai Thị Cẩm Ly khiếu nại là có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/CCCTHADS-QĐGQKN ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phân công thay đổi Chấp hành viên để tổ chức thi hành dứt điểm Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 661/QĐ-CCCTHADS ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi



hành án dân sự thành phố Huế. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc, xem xét trách nhiệm của Chấp hành viên Trần Ái Hữu; người đứng đầu Chi cục; các cá nhân có liên quan và báo cáo Cục trưởng Cục THADS tỉnh theo quy định.

Điều 2. Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, Chấp hành viên Trần Ái Hữu; ông Huỳnh Tiến Trung, bà Mai Thị Cẩm Ly có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Trung tâm DL/TT & TK THADS;
- Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế (để p/h);
- VKSND thành phố Huế (để biết);
- Lưu: VT, HSGQKNTC.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Phan Công Hiền